
ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อสังเกตทั่วไป  
 

1. ควรบริหารงบประมาณให้มีวินัยด้านการเงิน การคลัง โดยหลีกเลี่ยงการขอใช้เงินยืมสะสม เว้นแต่จะมี
เหตุจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ทบทวนการก าหนดประเภทรายจ่ายควรก าหนดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
3. ควรเร่งรัดทบทวนและปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 

เพ่ือให้กระบวนการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. ควรทบทวนและปรับปรุงการประมาณการรายได้ในการตั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานคร         

ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ควรให้มีเงินเหลือสะสมมากเกินไป เพราะจะท าให้เสีย
ประโยชน์ในการน าเงินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

5. การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหานครควรให้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายของส านักการจราจร
และขนส่งเพ่ือให้คุ้มค่างบประมาณ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

6. กรุงเทพมหานครควรประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่ดูแลรับผิดชอบถนนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ควรโอนถนนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพ่ือกรุงเทพมหานครจะได้เข้าไปพัฒนา
หรือปรับปรุงได้  

7. การอุดหนุนเงินงบประมาณให้หน่วยงานอื่นควรด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 โดยต้องมีการติดตามและประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวด้วย  

8. การจ้างที่ปรึกษากรุงเทพมหานครจะต้องคิดค่าจ้างที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงตาม     
มติ ครม.  

9. ควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ซ่อมแซมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
10. หน่วยงานควรจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ประวัติการใช้งาน การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เพ่ือใช้

ประกอบการเสนอของบประมาณในการจัดซื้อทดแทนของเดิม 
11. กรุงเทพมหานครควรเร่งสรรหาบุคลากรด ารงต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 
ส านักการระบายน  า 

 
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่และครุภัณฑ์มูลค่าสูง 

 1.1 ส านักการระบายน้ าและหน่วยงานต่างๆ ควรมีการจัดระบบบริการเครื่องจักรกลในเชิง 
บูรณาการในภาพรวมเพ่ือใช้งานร่วมกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลได้อย่างคุ้มค่า เช่น จัดตั้งเป็นกองทุนเครื่องจักรกลกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  
เพ่ือลดการซ้ าซ้อนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เหมือนกัน เพ่ือประหยัดงบประมาณการจัดซื้อและ
บ ารุงรักษาในภาพรวม เนื่องจากเครื่องจักรกล บางชนิดสามารถใช้งานได้ในหลายภารกิจและ
ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถบริหารจัดการให้หน่วยงานอื่นๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยไม่ต้องจัดซื้อซ้ าซ้อน 
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 1.2 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และครุภัณฑ์มูลค่าราคาสูง ควรจัดท าบัญชีประวัติการใช้และการ
บ ารุงรักษา เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการที่ชนะการประมูลเพราะราคาขายต่ า แต่กลับมี
ปัญหาต้นทุนการบ ารุงรักษาแพง ต้องซ่อมแซมบ่อย เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน ควรจัดท า
ประวัติการบ ารุงรักษา เครื่องจักรกลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดเงื่อนไขใน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) เพ่ือประหยัดต้นทุนการซ่อมบ ารุงระยะยาว
และประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 

 1.3 การพิจารณาจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่และครุภัณฑ์
มูลค่าราคาสูง ของหน่วยงานต่างๆ ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากกองโรงงานช่างกลฯ หรือหน่วยงานต่างๆมาช่วยพิจารณาด้วย 

 1.4 การก าหนดชื่อรายการครุภัณฑ์ท่ีไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ควรระบุขนาดก าลังเครื่องจักร 
หรือคุณสมบัติเฉพาะให้ละเอียด เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างมีผลต่อราคาครุภัณฑ์ 

 1.5 ควรมีการวางแผนในการบ ารุงรักษาเครื่องเป่าลม (Air Blower) ในโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าและควรเตรียมเครื่องส ารองไว้เพ่ือใช้ทดแทนเครื่องที่ช ารุดไว้ด้วย 

2. การก าหนดรายละเอียดรายการ/โครงการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 2.1 รายการ/โครงการ การก่อสร้างสถานีสูบน้ าต่างๆ ควรระบุก าลังของเครื่องสูบน้ าที่ติดตั้งใน

สถานีโดยละเอียด 
 2.2 ในการเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินการขุดลอกคูคลอง ส านักการระบายน้ าควรท าแผนที่ 

ของคูคลองที่ได้ขุดลอกไปแล้วย้อนหลังประมาณ 2-3 ป ีเพ่ือเปรียบเทียบพิจารณาว่างาน 
ที่จะขุดลอกในปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับคูคลองที่ได้ขุดลอกหรือไม่ 

 2.3 ควรบูรณาการเชื่อมโยงแผนการ ขุดลอกคูคลอง, ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า และ 
การปรับปรุงสถานีสูบน้ าต่างๆให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมมีการเชื่อมโยง 
และแก้ปัญหาได้ทุกมิติ หากด าเนินการโดยสอดคล้องกันแล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าได้ดียิ่งขึ้น 

 
ส านักการศึกษา 

 
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษามีหลายรายการที่ควรมีการสอบถามในรายละเอียด 

ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความชัดเจน อาท ิการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายโรงเรียน 
ที่ยังไม่มีหนังสือเรียน รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบางโรงเรียนด าเนินการ e-bidding แล้ว ปรากฏว่าได้ราคาต่ ามาก เกรงว่า 
จะกระทบต่อคุณภาพด้านโภชนาการ และบางโรงเรียนผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกเงินได้ เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. การคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบ มีการตรวจสอบประวัติ 
ความเป็นมาโดยละเอียด เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีครูสอนภาษาต่างประเทศถือวีซ่านักท่องเที่ยว แต่
บริษัทผู้ว่าจ้างด าเนินการให้สามารถสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรมีผลสัมฤทธิ์ปรากฏเป็น 
รูปธรรมในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนทุกกลุ่มสารวิชา 
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4. โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง มีงบประมาณสูง ควรพิจารณารายละเอียด 
และความคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและกรุงเทพมหานคร 

5. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออาคารเรียนหรืออาคารประกอบ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร 
และสุ่มเสี่ยงต่อการตรวจสอบ ควรหาเหตุผลประกอบให้เป็นเหตุเป็นผล เช่น การรื้อถอนอาคาร 
เพ่ือขอสร้างอาคารใหม่ โดยมีเหตุผลว่า อาคารมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพเก่าและช ารุดทรุด
โทรมไม่สอดคล้องกับการรื้อถอนอาคาร ซึ่งควรเป็นกรณีฐานรากไม่มั่นคง มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องควรด าเนินการหาเหตุผลประกอบให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เพ่ือขยายโอกาส สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน รวมทั้ง
เพ่ือเป็นการรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต หรือหายืนยันเหตุผลเดิม เพื่อมิให้เกิดความ  
สุ่มเสี่ยงควรมีวิศวกรและสถาปนิกตรวจสอบและรับรองในเหตุผลดังกล่าวด้วย 

6. ในการจะขอก่อสร้างอาคารใด ๆ ควรให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจะเพียงพอกับจ านวน 
นักเรียน และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่จะมีมาพร้อมกับจ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน กรณหี้องเรียนหรือ  
ห้องพิเศษต่าง ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการไปในคราวเดียวกันได้ 

7. การด าเนินการรื้อถอนอาคารและการก่อสร้างอาคารหรืออาคารประกอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรวางแผน
และด าเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากรอย่าง
รอบคอบด้วย 

8. การก่อสร้างอาคารใหม่ให้ตรวจสอบระยะแนวร่นระหว่างอาคารที่จะท าการก่อสร้างกับแนวเขต 
ที่ดินเอกชน ที่สาธารณะ คู คลอง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และระเบียบกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ให้เกิด
การร้องเรียนต่อไปได้ การก่อสร้างอาคารและเชื่อมต่ออาคารเดิมกับอาคารที่สร้างใหม่ ควรค านึงถึง 
ระบบการระบายน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคารเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง ซึ่งอาจจะ
ต้องด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

9. รปูแบบอาคารเป็นรูปแบบเก่าไม่ทันสมัย รวมทั้งไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ต้อง
พัฒนาครูและบุคลากรให้ไปสู่ระบบสากลเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

10. โครงการก่อสร้างทุกโครงการ โรงเรียน ส านักงานเขต รวมทั้งส านักการศึกษาควรด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หรือท าความเข้าใจกับประชาชนในบริเวณโดยรอบการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาการร้องเรียน  

11. ส านักการศึกษาควรจัดท า Master Plan ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพ่ือวางแผน 
การก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนในอนาคตอย่างเป็นระบบ 

12. การจัดท างบประมาณโครงการต่างๆ ของส านักการศึกษา ควรมุ่งเน้นเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การจัดการเรียนการสอน ให้แกน่ักเรียนมีความรู้ทั้งด้านวิชาการ การคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัว 
เพ่ือสามารถไปสอบแข่งขันระดับที่สูงขึ้น และให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าการศึกษาในระดับสากล  

13. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เนื่องจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ไม่สามารถเลือกนักเรียนได้ ต้องรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไป เด็กในชุมชน เด็กต่างด้าวหรือ 
มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครควรตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ให้สูงและ
พยายามทุ่มเททรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  

14. การเสนอขอตั้งงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส านักการศึกษา
ไม่ได้พิจารณาความเดือดร้อน จ าเป็นทุกโรงเรียนแต่จะพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณให้เฉพาะ
โรงเรียนที่ส่งค าขอมายังส านักการศึกษาเท่านั้น จึงท าให้ยังมีโรงเรียนอีกจ านวนมาก ที่มีอาคารเก่า 
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ช ารุด ทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงแก้ไข และประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ขั้นตอน วิธีการ ในการเตรียมการเสนอของบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ท าให้โรงเรียนเหล่านั้นเสียโอกาสที่จะได้รับประมาณไปพัฒนาโรงเรียน  

15. รูปแบบในการก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารประกอบส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเก่า ไม่ทันสมัย  
ไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ และไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  
ไม่สามารถสนองต่อการพัฒนาครูและนักเรียนเข้าสู่สากลได้ และไม่รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

16. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกจ ากัดด้วยพื้นที่ค่อนข้างน้อย มีลักษณะแคบ  
หากมีความจ าเป็นต้องการพ้ืนที่ใช้สอยมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องกิจกรรม หรือห้องพิเศษ 
ต่าง ๆ ห้องประชุม โรงอาหาร จึงจ าเป็นต้องรื้อถอนอาคารเดิมแล้วสร้างใหม่ทดแทนให้มีพ้ืนที่ 
ใช้สอยเพ่ิมมากขึ้น โดยการเพ่ิมจ านวนชั้นหรือห้องเรียนให้มีมากขึ้น ดังนั้นหากเป็นไปได้ 
กรุงเทพมหานครควรวางแผนการก่อสร้างอาคาร โดยค านึงถึงความเจริญเติบโตและการขยายตัว 
ของเมืองในอนาคตด้วย  

17. การขอจัดสรรงบประมาณควรด าเนินการให้ครอบคลุมทัง้ระบบ โดยรวมงานระบบไอที ที่จ าเป็น 
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เข้าสู่โลกดิจิตอลได้เท่าเทียมกับโรงเรียน
อ่ืน ๆ เช่น SMART CLASS ROOM, ห้องสมุดดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนรวมทั้งครูในโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครขาดโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองไปสู่โลกดิจิตอล เป็นอุปสรรค 
ในการศึกษาต่อและพัฒนาบุคลากรของชาติต่อไป  

18. กรุงเทพมหานคควรมีการประสานงานบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างอาคารเพ่ือวางแผนการสร้างอาคารโดยมีระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และระบบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม เพ่ือให้อาคารมีระบบที่สมบูรณ์  

19. กรุงเทพมหานครควรจ้างครูต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง โดยให้ค่าตอบแทน 
เพ่ิมมากขึ้น และจ้างตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้ด าเนินโครงการโรงเรียนสองภาษามีความต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการศึกษา 
ของนักเรียน ตลอดทั้งเป็นการ สร้างโอกาส ให้แก่เด็กท่ีขาดโอกาส 

20. การสอนภาษาจีนควรน ารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวลมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการซ่ึงจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

 
ส านักการโยธา  

 
1. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและ

รักษาสิ่งแวดล้ม 
2. งานบางประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีราคาสูง และไม่ต้องใช้ทักษะความช านาญพิเศษ  

ควรใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์การบ ารุงรักษา และ 
สถานที่จัดเก็บ เพ่ือให้บุคลากรได้มีเวลาในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 
ได้ตามเป้าหมาย 

3. ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนหรือทางเท้า ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกทีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. การประมาณราคางานปรับปรุงถนนต่าง ๆ มีราคาค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง 
5. โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณมักพบว่า มีความล่าช้าในปีแรก ๆ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค  

ซ่ึงหน่วยงานควรพิจารณาความพร้อมของโครงการเพ่ือมิให้เป็นภาระงบประมาณในปีสุดท้าย 
6. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 กรุงเทพมหานคร เร่งด าเนินการก าหนดแนวที่ดิน 

พิพาทก่อนด าเนินการ  
7. ส ำนักกำรโยธำเป็นหน่วยงำนที่มีขนำดเล็ก ส่วนรำชกำรและภำรกิจมีจ ำนวนมำกรวมทั้งกำรออกแบบ

อำคำรให้หน่วยงำนอ่ืน ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ควรจะปรับโครงสร้ำงของส ำนักกำรโยธำให้
เหมำะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกข้ึน 

8. กรณีกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโดยให้ส านักการโยธาด าเนินการเอง 
อาจมีปัญหาได้เพราะตามกฎหมายผู้ควบคุมงานจะต้องได้รับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่อาจมีไม่เพียงพอ 

9. การจัดท าฐานข้อมูลด้านอาคาร กรุงเทพมหานครควรด าเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น  
ด้านการควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านการจัดเก็บภาษี เป็นต้น  

10. การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจัดซื้อท่ีมีคุณภาพใช้งานได้คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องขอ
งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เสริมในปีงบประมาณถัดไปอีก 

11. โครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ควรปรับลดงบประมาณลงให้ 
สอดคล้องกับปริมาณงานที่จะด าเนินการในปีต่อไป 

 
ส านักอนามัย  ส านักการแพทย์  และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
1. โครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของส านักอนามัยและส านักการแพทย์ มีความล่าช้าไม่มีความคืบหน้า

ในการด าเนินการ โดยมีสาเหตุจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและ
ประมาณราคา จ าเป็นต้องให้ส านักการโยธามาช่วยด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  แต่เนื่องจากส านักการ
โยธามีภารกิจเหล่านี้เป็นจ านวนมากจึงยิ่งก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึง
ควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วน ส านักการโยธาควรปรับการท างานให้เป็นเชิงรุก
มากขึ้น แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ หากตรวจสอบภาระงานของตนเองไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา
ที่หน่วยงานก าหนดควรเร่งด าเนินการตอบกลับหน่วยงาน เพ่ือที่หน่วยงานจักได้ประสานขอความ
ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ออกแบบและประมาณราคาได้ 
เพ่ือมิให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาดังกล่าวต้องเสียโอกาสไม่สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจของตนเองได้ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ อีกท้ังส านักการแพทย์และ
ส านักอนามัย ควรปรับโครงสร้างให้มีงานด้านออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเพ่ือด าเนินการเองได้ 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศของส านักอนามัย ส านักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช ควรต้อง
สอดรับกับปัญหา ความต้องการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร และการก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน 

3. ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครควรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้การ
สนับสนุน และส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพป้อนออกสู่สังคม ตรวจสอบผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเอกชนต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอาทิ การขออนุญาตประกอบกิจการ คุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้ให้บริการจะต้องมีวุฒิหรือ
ประกาศนียบัตรด้านบริการเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนวิชาชีพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสถานประกอบการ มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย การรักษา
สุขอนามัย วิธีการปฏิบัติตนของผู้ดูแล ต่อผู้สูงอายุ 
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4. ควรจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน และก าหนดให้ชัดเจนว่าจะ
ใช้งบประมาณจากแหล่งใดพร้อมเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ผลิตแพทย์ ของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น 

5. การรับถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐบาลนั้น ต้องรับถ่ายโอนมาทั้ง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และงบประมาณ เพราะจะได้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ 

6. ปัจจุบันการด าเนินการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังคงใช้รูปแบบการท างาน และการให้บริการ
แบบเดิมๆ โดยไม่ได้น าปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาพิจารณา ควรใช้กรอบความคิดและ
วิธีการท างานแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ใช้นวัตกรรมและน าระบบไอทีเข้ามาใช้กับงานด้านสุขภาพ 
ออกแบบและพัฒนากลไก ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบการด าเนินงานขององค์กรที่มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ และสามารถเข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว จัดหาเครื่องมือที่จะเข้ามาเสริมเพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพของตนเองได้ 

7. ควรเร่งรัดด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานประปาแม้นศรีให้สามารถใช้พื้นที่ได้โดยเร็ว เพื่อให้แต่
ละหน่วยงานเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะกรุงเทพมหานครต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน รวมเป็นเงิน 
25 ล้านบาทต่อปี เห็นว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณ 

8. การจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัยควรใช้บุคลากรเท่าที่จ าเป็น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการ และควรใช้เทคโนโลยีป้องกันภัยประเภทต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น กล้องวงจรปิด 
สัญญาณกันขโมย เป็นต้น   

9. การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ 
ปัจจุบันการด าเนินการยังไม่เป็นรูปธรรม และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าท่ีควร คณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาวิธีด าเนินงาน
เร่งรัด ติดตามผล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ศึกษาหาแนวทางป้องกัน การใช้กฎหมาย การบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ก าหนดมาตราการ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เสนอไว้ 

 
ส านักการแพทย์  

 
 ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ควรด าเนินการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยหลังภาวะเฉียบพลัน

(Intermediate Care) ร่วมกันแล้ว โดยบรูณาการทั้งในเรื่องแนวทาง วิธีการด าเนินงาน บุคลากร 
และงบประมาณให้สอดคล้องและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
1. การด าเนินงานของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้น าเมือง และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านการพัฒนามหานคร ควรก าหนดแนวทางและวิธีการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และจ านวนผู้อบรม 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม การเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชน ให้สอดคล้องกัน 
และเป็นไปในทางเดียวกัน 
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2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชควรพิจารณาเรื่องการเก็บค่าลงทะเบียนให้เต็มที่ส าหรับนักศึกษาที่
สามารถจ่ายได้ และจัดการให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแกน่ักศึกษา และจัดหาทุน
ส าหรับนักศึกษาที่ยากจนและเรียนดี ทั้งนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งไม่เป็นภาระของกรุงเทพมหานครด้วยการสามารถน าเงินงบประมาณไปใช้ใน
การพัฒนาได้ 

3. ควรมีกำรพัฒนำด้ำนอำคำรและสถำนที่ของมหำวิทยำลัยนวมินทร์ให้มีควำมเหมำะสม อำทิเช่น กำร
เปิดวิทยำเขตโดยใช้พ้ืนที่ของกรุงเทพมหำนครและมีกำรเปิดคณะใหม่ ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำเมือง  

 
ส านักอนามัย 

 
1. ควรจัดท าโครงการหนว่ยทันตกรรมเคลื่อนที่ในชุมชน ในลักษณะเดียวกับหนว่ยทันตกรรมเคลี่อนที่

พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้าน        
ทันตกรรมที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวเป็นระยะเวลานาน เช่นในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนที่และวางแผนในการ
ด าเนินการร่วมกับส านักการแพทย์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2. ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการอ านวยการ  การสั่งการ การพิจารณาความดีความชอบ การ
สนับสนุนต่างๆ ของกองทันตกรรม โดยให้ทันตแพทย์ไปสังกัดอยู่กับกลุ่มงานทันตกรรมสาธารณสุข 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขกลุ่มเขต รวมทั้งให้ท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับคลินิก 
ทันตกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือประสานการด าเนินการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

3. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทและภาระหน้าที่ของกลุ่มงานผลิตยา ส านักอนามัย จัดท าแผนในการ
ทยอยลด ละ เลิกการผลิตยาลงและเพ่ิมการจัดซื้อให้มากขึ้นด้วยวิธี e – Auction เพราะการผลิตยาเอง
นอกจากจะมีต้นทุนที่สูงกว่ามากแล้ว ยังไม่สามารถผลิตยาได้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้เท่ากับ
โรงงานเอกชนที่มีมาตรฐาน และมุ่งเน้นให้เภสัชกรด้านเภสัชกรรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอันเป็นบทบาทและภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และเภสัชกรรมด้าน
สาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือท าหน้าที่เป็นเครื่องควบคุม (Regulator) ตาม
กฎหมายท าหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสถานพยาบาล ร้านขายยา ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร ผักและผลไม้สด  น้ าดื่ม ตามแผงจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด เพ่ือให้
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกท้ัง
ควรส่งเสริมรณรงค์บทบาทผู้บริโภคจากที่เป็นผู้รับสารมาเป็นผู้ส่งสาร คือท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสาร และร่วมเป็นผู้ตรวจสอบที่แท้จริง 

4. การด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ (LAB) ของส านักอนามัย ควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัด ต้นทุน ความคุ้มค่า งบประมาณ เปรียบเทียบกับการจ้าง หน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะทาง เช่น 
องค์การเภสัชกรรม กรมอนามัย และบริษัทเอกชนด าเนินการ เป็นต้น ซึ่งการจ้างด าเนินการจะมีต้นทุนที่ถูก
กว่า คุณภาพได้มาตรฐาน และยังมีความรวดเร็วกว่า 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพฯ ของแผนงานอนามัย งานสร้างเสริมสุขภาพ  
หมวดรายจ่ายอื่น กรณีการให้บริการหน่วยแพทย์ สาธารณสุขเคลื่อนท่ีฯ ขอให้มีการจ่ายยาให้กับ
ผู้ป่วยที่ป่วยน้อยเท่าท่ีจ าเป็น หรือให้ผู้ป่วยน ายาเก่ามาด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการจ่ายยาเกิน 
และผู้ป่วยน ายาไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ 
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6. ควรยกเลิกการให้เครื่องพ่นชนิดหมอกควัน เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบเครื่องพ่นยูแอลวี เครื่องพ่นฝอย
ละเอียดแทน ส าหรับค่าสารเคมีก าจัดแมลงลูกน้ ายุงลาย ของแผนงานอนามัย งานควบคุมโรคติดต่อ 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ นั้น ขอให้ใช้เฉพาะกรณีเหตุเดือดร้อนร าคาญในพ้ืนที่ที่มียุงเป็น
จ านวนมากเท่านั้น พร้อมรณรงค์ในการป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลายด้วยวิธีอ่ืนๆ 

7. ส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ขาดแคลนที่จอดรถ สถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ ควรเร่งหามาตรการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเบื้องต้น อาทิเช่น การขอใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง  

8. ปัจจุบันมีศูนย์สาธารณสุขหลายแห่ง เช่าอาคารพาณิชย์ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาอาคารช ารุด ทรุดโทรม น้ ารั่วซึม การซ่อมแซมอาคารต้องน าแบบแปลนที่จะ
ซ่อมแซมไปขออนุญาตที่ส านักงานทรัพย์สิน เกิดปัญหาความล่าช้า จึงควรหาวิธีการแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 
ส านักสิ่งแวดล้อม 

 
1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาสัดส่วนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยการพิจารณาระยะเวลาพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบการ
ที่จะด าเนินการ เพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกจ่าย 

2. กรุงเทพมหานครควรปรับลดงบประมาณด้านการรักษาความสะอาดและเพ่ิมงบประมาณด้านพื้นที่ 
สีเขียวหรือคุณภาพอากาศและเสียงให้มากขึ้นเนื่องจากมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน 

3. ในปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพ่ือท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร จะสิ้นสุดลง โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ที่ตั้งไว้สามารถจ้างรถกวาดฯ 
ได้ประมาณ 3 เดือนของปีงบประมาณ โดยระยะเวลาที่เหลืออีก 9 เดือน กรุงเทพมหานครจะต้อง
หาทางแก้ไขเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบแกป่ระชาชน  

4. กรุงเทพมหานครควรเปลี่ยนไปใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดถนนแทนการเช่ารถ 
กวาดดูดฝุ่น โดยก าหนดพื้นที่ในการท าความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน และควรตั้งคณะท างาน 
เพ่ือตรวจสอบการท างานของเอกชน 

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ควรมีการก าหนดเป้าหมายของผู้เยี่ยมชมและ
จ านวนผู้เยี่ยมชมในแต่ละปี ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวให้ชัดเจน 

6. โครงการที่มีวงเงินโครงการสูง แต่ตั้งงบประมาณปีแรก 1,000,000 บาท โดยมีการผูกพัน
งบประมาณต่อไปอีกหลาย ๆ ปี ไม่ควรตั้ง 

7. การชั่งน้ าหนักขยะในขาเข้าอาจไม่เป็นธรรมกรุงเทพมหานคร ควรก าหนดในสัญญาว่าต้องชั่งน้ าหนัก
ขยะในขาออกส่วนที่น าไปก าจัดจริง 

8. ส านักสิ่งแวดล้อมควรส ารวจจ านวนถังขยะที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งที่ส านักสิ่งแวดล้อมและที่จัดสรรให้กับ
เขตต่าง ๆ ว่ามีสภาพใช้งานได้กีใ่บ ช ารุดกี่ใบ สูญหายกี่ใบ ระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยกี่ปีก่อนช ารุด
หรือสูญหาย และการจัดซื้อทดแทนของเดิมเท่าท่ีจ าเป็น 

9. รายการ/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณไปควรมีการวัดความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ของ
รายการ/โครงการด้วย 
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10. การเช่าหรือซื้อรถเก็บขนมูลฝอยขนาดต่าง ๆ ต้องกระท าให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
โดยมีมาตรการหรือแนวทางมารองรับ ต้องสอบถามความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ปริมาณงานในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้คุ้มค่างบประมาณที่ตั้ง 

11. การประมาณการปริมาณงาน เพ่ือใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ ต้องกระท าอย่างละเอียด
รอบคอบ โดยต้องพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งด้านกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมาบังคับใช้แล้วและ 
ที่จะต้องออกมาเพ่ือรองรับ รวมถึงสถานประกอบการต่าง ๆ ที่น ามาใช้อ้างอิง เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สถานการณป์ัจจุบันมากที่สุด 

12. การตั้งงบประมาณควรพิจารณาจากงวดงานที่สามารถท าได้จริง โดยต้องบวกระยะเวลาหาตัวผู้รับจ้าง
ในกรณีที่เป็นปีแรกและถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีระยะเวลาตรวจรับงานเข้าไปด้วย 

13. โครงการที่ขอก่อสร้างอาคารสถานที่ประเภทต่าง ๆ ควรมีการค านวณค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และ
ควรมีเจ้าหน้าที่มาประจ าการ เพ่ือดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

14. โครงการที่เป็นลักษณะการตรวจวัด และการศึกษาต่าง ๆ ควรมีการคิดน าผลการตรวจวัด และ
การศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  

15. ครุภัณฑ์บางประเภทควรมีบูรณาการให้สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยวางแผนการใช้งานร่วมกัน จากสถิติ
การใช้งานจริงของแต่ละหน่วยงาน 

16. รถบรรทุกน้ าทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตไม่ควรใช้วิธีการเช่า การจัดซื้อน่าจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับ 
ค่าเช่า เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานทุกวัน เช่น ในฤดูฝนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน  
ไม่จ าเป็นต้องใช้รถน้ าต้นไม้ในที่โล่ง และไม่ได้เป็นรถที่ใช้งานหนักเหมือนรถเก็บขนมูลฝอย  

17. ภารกิจการรดน้ าต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ อาจใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนด าเนินการและเบิกจ่ายค่าจ้างเฉพาะ
วันที่ปฏิบัติงานจริง หรือก าหนดเนื้องานเป็นพ้ืนที่และผลงานในการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ  

18. ระยะเวลาโครงการเช่ารถควรก าหนดให้มีระยะเวลาใช้งานจริงไม่เกิน 7 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลา 
ที่รถเสื่อมสภาพพอดี 

19. ควรให้ผู้รับจ้างถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ และในช่วงระยะเวลารับประกันส านักสิ่งแวดล้อมควรมีการทดลอง
ปฏิบัติในสถานที่ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือดูว่าสามารถน าองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้จริงได้หรือไม่ 

20. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยควรก าหนดให้มีการจัดระบบจัดการน้ าเสียเพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

21. กรุงเทพมหานครควรบริหารจัดการขยะในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทั้งแตก่ารคัดแยกจนถึงการก าจัด เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

 
1. การจัดหาของที่ระลึกต่าง ๆ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับตราสญัลักษณ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2. การประชาสัมพันธ์ ควรเลือกสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและประหยัดงบประมาณ 
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ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

1. การตั้งงบประมาณค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ  ให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามจ าแนกประเภทรายจ่ายหรือไม่ และควรด าเนินการให้ถูกต้อง 

2. อาคารที่พักอาศัย (แฟลต กทม.) ควรควบคุมการใช้สิทธิ์ของผู้อาศัยเดิมอย่างเคร่งครัด และเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างชั้นผู้น้อย 

3. ในการมอบของที่ระลึกให้กับบุคคลทั้งการต้อนรับและการเดินทางไปเยือนของกรุงเทพมหานครควร
สนับสนุนผลผลิตจากโรงเรียนฝึกอาชีพหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ (Bangkok Brand) 

4. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์ตั้งงบประมาณกระจัดกระจาย แยกรายการ
หรือกิจกรรมมากเกินไป อาจมีผลกระทบกับการบริหารจัดการการด าเนินกิจกรรมในระหว่างปีเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน 

5. การประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครควรเพ่ิมช่องทางอาทิเช่น ยูทูปหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและประหยัดงบประมาณ 

6. การประเมินความพึงพอใจ การให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครควรก าหนดหัวข้อที่ 
ชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานได้ชัดเจน  

 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
 ควรให้ความส าคัญกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท า

และบริหารงบประมาณ 
 

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 

 ปัจจุบันการจัดท างบประมาณเป็นรูปแบบการแสดงรายการ ควรพัฒนาการจัดท างบประมาณของ
กรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) และ
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 น างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 โดย
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 หมวดรายจ่ายอื่นบางรายการใช้ชื่อรายการไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น รายการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เห็นควรให้ความส าคัญกับ
การก าหนดชื่อรายการด้วย 

 
ส านักการคลัง 

 
1. ควรปรับเนื้อหาการฝึกอบรมให้เชื่อมโยงกับภารกิจประจ าเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
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2. ควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการควบคุมการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมข้ึน เช่น ในอนาคตการ
ใช้พลังงานส าหรับยานพาหนะจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ไฟฟ้ามากข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษีน้ ามัน กองรายได้ควรศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษี 
ทุกประเภทรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือไม่ให้กระทบกับรายได้โดยรวม 

3. ประเมินการบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่เหมาะสม เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยความจ าเป็นโดยใช้กล้องวงจรปิดเพ่ือเป็น
เครื่องมือสนับสนุน และควรน าเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หากไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัยควรพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี 

4. การเบิกจ่ายน้ ามันยานพาหนะของกรุงเทพมหานครทุกประเภท ควรบริหารจัดการให้เกิดความ
สะดวก คุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 
การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร 

 
สถานธนานุบาล 

 
1. การย้ายสถานธนานุบาลเข้าไปอยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีผู้เข้า

ไปใช้สถานทีเ่ป็นจ านวนมาก ควรจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเคร่งครัด 
2. การฝึกอบรมควรสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมลงในหลักสูตรฝึกอบรมด้วย 

 
ส านักงานตลาด 
 

 ควรวางแผนการปรับปรุงตลาดในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันให้ครบถ้วนทุกส่วนในคราวเดียว เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับกิจการตามปกติของตลาด 

 
ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 

1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หากไม่สามารถด าเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ ควรพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานในปัจจุบัน ควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง เช่น     
ค่ารักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด การจ้างพนักงานในบางต าแหน่งที่ไม่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. การจ้างลูกจ้างรายวันเพ่ือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฏีกาและการจัดท างบการเงิน ส านักป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการจ้างโดยจัดท าเป็นโครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 
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2562 ได้ยกเลิกการจ้าง เห็นควรให้ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหารือกับกองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือเพ่ิมกรอบอัตราก าลังเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญควรจะต้องมีอัตราประจ า 

2. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น  

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะการแข่งขันดับเพลิงและกู้ภัย ควรขยายให้เป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้น และมีการ
เปิดการแข่งขันรอบปริมณฑล โดยเชิญ อปพร.มาร่วมด้วยในปีถัดไป เพ่ือก้าวไปสู่ระดับอาเซียน 

4. ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมการกู้ภัยร่วมกันระหว่างสถานีดับเพลิงต่างๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากข้ึน 
5. การจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงควรจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่างบประมาณเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
6. กรุงเทพมหานครควรมีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับ

กรุงเทพมหานครและประหยัดงบประมาณ 
7. ควรน าผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยของกรุงเทพมหานครมาประกอบการเสนอของบประมาณ 
 

ส านักเทศกิจ  
 

1. โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีจนเป็นงานประจ า ควรตั้งงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ประจ า ไม่ใช่หมวดรายจ่ายอื่น 

2. การด าเนินการเรื่องการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ของหมวดรายจ่ายอื่น มีหลายโครงการที่ซ้ าซ้อน
กันในเรื่องที่ฝึกอบรม เห็นควรรวมรายการกันแล้วแยกให้เหลือเพียง 2 ด้าน ของการฝึกอบรม คือ 
ด้านการให้ความรู้ทางกฎหมาย และด้านการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 

3. ส านักเทศกิจควรมีโครงการส่งคนกลับบ้านปลอดภัยยามวิกาลกับเทศกิจ เพื่อเป็นการให้บริการแก่
ประชาชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักพัฒนาสังคม 

 
1. โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพ่ือขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ในภาวะสังคม 

ปัจจุบันที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การด าเนินโครงการลักษณะนี้ไม่สามารถประสบ 
ความส าเร็จได้ แต่สิ่งหนึ่งที่จะท าได้ คือการคิดโครงการที่ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนได้พ่ึงพาตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ  
ภายในโรงเรียนเป็นสิ่งของที่ได้มาจากการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน ประกอบกับความปลอดภัย
ของครู นักเรียนและผู้มาใช้บริการของโรงเรียนฯ เป็นสิ่งส าคัญท่ีกรุงเทพมหานครควรตระหนักและ
ห่วงใย ซึ่งสังคมปัจจุบันมีภาวะแวดล้อมที่อันตราย จึงควรพิจารณาให้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาโรงเรียน 
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระทรวงแรงงานฯ โดยดูจากผลงาน 
ของนักเรียนที่น าไปแสดงที่ต่างประเทศและศูนย์การค้าชั้นน าซึ่งมีผู้สนใจจ านวนมากแต่ประชาชน
ทั่วไปจะไม่ทราบว่าผลงานนี้มาจากโรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ
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กรุงเทพมหานครมีรายการโทรทัศน์ “บ่ายนี้มีค าตอบ” และช่องทางอ่ืนไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ และยังเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการตลาดและงานให้กับนักเรียนที่เรียนจบอีกด้วย 

4. จากการลงพ้ืนที่โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายโรงเรียนที่จะต้องปรับปรุง 
ในหลายด้าน ความสะอาดของสถานที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน การจัดเก็บผลงาน เห็นควรจัดให้มีโครงการ Big Cleaning Day โดยให้นักศึกษา 
ได้มีส่วนร่วม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะสอดแทรกในแต่ละหลักสูตร
ด้วย นอกจากนี้หลายโรงเรียนสภาพห้องเรียนและทางเดินรอบอาคารช ารุด เห็นควรได้รับการ
ปรับปรุงเช่นกัน ประกอบกับในห้องเรียนหลายแผนกมีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หนัก ควรจะมีการ  
ตรวจตรา ส ารวจความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความปลอดภัย 

5. การใช้พื้นท่ีประปาแม้นศรี กรณีการเช่าพ้ืนที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สัญญาเช่า 30 ปี  
เช่ามาแล้ว 5 ปี เหลืออีก 25 ปี ค่าเช่าปีละ 25 ล้านบาท ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณประปาแม้นศรีทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น  
เพ่ือเป็นที่ใช้สอยของส านักอนามัย (ชั้น 1) ส านักการแพทย์ (ชั้น 2-6) ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาล
กลางขาดแคลนที่พักของแพทย์ พยาบาล พื้นที่ประปาแม้นศรีก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็น
การดูแลสวัสดิการของบุคลากรของกรุงเทพมหานครเอง เห็นควรปรับปรุงบ้านอิ่มใจซึ่งเป็นอาคาร 3 
ชั้น เห็นหอพักของแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลกลาง เพ่ือสะดวกในการเดินทางและได้พักผ่อน
อย่างเต็มที่ ทั้งยังจะท าให้พ้ืนที่ของประปาแม้นศรีเป็นสัดส่วนของแพทย์ พยาบาล เท่านั้น 
ในส่วนของคนไร้ที่อยู่ขอให้กรุงเทพมหานครจัดสถานที่ที่เหมาะสมให้ต่อไป 

 

ส านักการจราจรและขนส่ง 
 

1. โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ควรก าหนดหลักเกณฑ์ผู้ขอรับบริการให้
ชัดเจน เช่น พิจารณาจากผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มีฐานะยากจนได้เข้าถึง
บริการของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ใช้บริการทั่วไปอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมตามสมควรและควรระบุ
การให้บริการให้ชัดเจน เช่น กรณีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน จะไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์
และบุคลากรเฉพาะทางทางการแพทย์ เป็นต้น 

2. กรุงเทพมหานครควรก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการบริหารสัญญาสัมปทาน โดยให้บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และควร
ก าชับให้การบริการกับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาใช้รถไฟฟ้าด้วย 

3. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ 31 ปี (2555 - 2585) 
งบประมาณในส่วนของค่าบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2555 - ปี 2573 ได้ประมาณการไว้ 6,472,200,000 
บาท ได้รับงบประมาณด าเนินการปี 2555 - ปี 2561 รวม 7 ปี เป็นเงิน5,309,544,308 บาท 
คงเหลือระยะเวลาปี 2562 - ปี 2573 รวม 12 ปี เป็นเงิน 1,162,655,692 บาท โดยงบประมาณที่
เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงควรหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพ่ือมิให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร 

4. การจ้างที่ปรึกษาเป็นการใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เพ่ือให้เห็นถึงความส าเร็จและความคุ้มค่าของงานอีกท้ังต้องมีการประเมินผลการศึกษา เพ่ือ
น าผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานได้ 
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ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 

1. เครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน เหตุใดหน่วยงานจึงจัดซื้อพร้อมกันเกือบทั้งชุด 
และหน่วยงานอาจจะขออนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในเรื่องการขอจัดซื้อทดแทน ส าหรับครุภัณฑ์
ประเภทเครื่องดนตรียิ่งมีอายุการใช้งานนานยิ่งมีคุณค่า  ควรแก่การเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือ
บริจาค ไม่ควรจ าหน่าย และส าหรับการจัดซื้อใหม่ควรพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในรายละเอียดควรรวมโปรแกรมส าเร็จรูปด้วย 
3. การจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องสมุด เช่น ประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย แถบแม่เหล็ก ควร

พิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเหตุผลความจ าเป็นขัดแย้งกับการจ่ายค่าจ้างดูแลทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย หน่วยงานควรพิจารณาจัดซื้อเฉพาะห้องสมุดที่มีความจ าเป็น เช่น พิจารณา
จากขนาดของห้องสมุด และจ านวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

4. ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีความทันสมัยมากสามารถค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต จึงควรพิจารณารูปแบบของห้องสมุดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควรบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การติดตั้งควรระมัดระวัง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและจะต้องสามารถเรียกดูภาพได้ และควรตรวจสอบดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

6. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทเิช่น จ านวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
7. การจ าหน่ายพัสดุต่างประเภทกันควรแยกประมูลต่างหากไม่ใช่รวมยอดทั้งหมดแบบเหมาจ่ายรวม

ยอดท้ังหมด 
8. กรุงเทพมหานครควรเร่งด าเนินการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าให้

สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 

ส านักงานเขต 
 

ข้อสังเกตทั่วไป 
1. สัดส่วนงบประมาณของส านักงานเขตต่างๆ รวม 50 เขต คิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของ

งบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และงานที่ต้องบริการประชาชน
ในพ้ืนที่ ท าให้การบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่สามารถท าได้อย่าง
ทันท่วงที ไม่สอดคล้องกับการจะให้เขตเป็นหน่วยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop  Service) 
และเพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานเขตเป็นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ส านักงานเขตควรจัดท าแผนพัฒนาเขตระยะ 3 ปี พร้อมกับประมาณการงบประมาณในแต่ละปี  
โดยน าแผนไปประกอบการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งปิดประกาศแผนพัฒนาเขต 
ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. งบประมาณของส านักงานเขตหากดูจากสัดส่วนที่ส านักงานเขตคิดพิจารณาเองมีจ านวนน้อยมาก   
เมื่อเทียบกับโครงการที่ส่วนกลาง (ส านักต่างๆ) ก าหนดให้เขตตั้งงบประมาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับปัญหาความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดกลับไม่มีโอกาสคิด เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาโดยการใช้จ่ายงบประมาณด้วยตนเอง ลักษณะการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับ
งบประมาณยังคงเป็นการสั่งการโดยรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ควรให้เขตจัดท าแผนพัฒนาของตนเองและ 
จัดงบประมาณ ให้แผนพัฒนาของเขต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการจัดท าแผน การปฏิบัติ
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ตามแผนการประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบวิธีการงบประมาณให้มีงบประมาณตามแผนพัฒนาเขต
และให้เขตมีเงินส ารองจ่ายส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นได้เช่นเดียวกับส่วนกลาง  

3. การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ควรจะให้ความส าคัญกับการพิจารณาในเชิงบูรณาการระหว่าง
ส านักและส านักงานเขตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรเพ่ิมบทบาทการบูรณาการภารกิจระหว่างส านักงานเขต 
โดยก าหนดเป็นกลุ่มเขตให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น หากเป็นไปได้งบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานเขต 
ต่าง ๆ ควรกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตบริหารจัดการงบประมาณมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูประบบราชการในการกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

4. การด าเนินการที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาด้านกายภาพ ต่อไปควรเน้นการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะ
และมีวินัย 

5. ส านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณ และก าหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้าน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในส่วนของส านักงานเขต ตามดัชนีทางเศรษฐกิจที่มีการปรับเพิ่มข้ึน 
ในขอบเขตร้อยละ 5 หรือจากการประเมินและการวิเคราะห์การเพ่ิม - ลดของเศรษฐกิจ จากฐาน 
การคลังและงบประมาณ 

6. การบริหารงบประมาณด้านสาธารณูปโภคควรควบคุม ก ากับ ดูแลให้เป็นโดยประหยัด  
7. การบริหารงบประมาณในกิจกรรมที่ได้รับโอนมาจากส านักต่าง ๆ ควรทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ โครงการใดที่ไม่บรรลุผลควรพิจารณายกเลิก เพ่ือเป็น 
การประหยัด มิให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

8. ส านักงานเขตควรรวบรวมปัญหา และความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือหา
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน หากมีความจ าเป็นที่ต้องของบประมาณจะได้เป็นการแก้ไข
ที่ตรงกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

9. โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมรายการใดซึ่งใช้งบประมาณไม่มาก หน่วยงานควรใช้งบประมาณในส่วนอ่ืน 
ไม่ควรตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

10. การก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ควรจะเปิดโอกาสให้ส านักงานเขต
รวมทั้งโรงเรียนในพ้ืนที่เขตได้มีโอกาสพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรมที่ส านักงานเขตหรือ
โรงเรียนต้องการที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส านักแจ้งมา 

11. ควรมีการก าหนดกรอบประเภทและจ านวนครุภัณฑใ์ห้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

12. ทุกสิ้นปีงบประมาณ ส านักงานเขตควรตรวจสภาพครุภัณฑ์คงเหลือว่าตรงตามบัญชีทะเบียนทรัพย์
หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด พัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 
ควรเร่งด าเนินการยุบสภาพ จ าหน่าย เพื่อไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาหรือสูญหาย หากมีความ
จ าเป็นต้องหาครุภัณฑ์มาทดแทน ควรค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสามารถ 
ขออนุมัติงบประมาณในปีถัดไปได้ทันทีท าให้ไม่เสียโอกาส 

13. ควรก าหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้มากข้ึนและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

14. ครุภัณฑ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการบริจาคจากเอกชนหรือได้รับโอนมาจากหน่วยงานอื่น  
ควรลงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหากมีการของบประมาณซ่อมบ ารุง
หรือปรับปรุงในภายหลัง 
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15. การขอทดแทนครุภัณฑ์ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นคุ้มค่าและความเหมาะสมต่อการใช้งาน และ 
การอ านวยความสะดวกที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างคุ้มค่า มากกว่าทดแทนของเดิมที่มีอยู่ 

16. การซ่อมเครื่องจักรกลและรถขนาดใหญ่ ปัจจุบันตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ ส านักงานเขตจะต้องส่งซ่อมที่กองโรงงานช่างกล ท าให้ 
เกิดปัญหาคือ 
16.1 ราคาค่าซ่อมแพงมาก เมื่อกองโรงงานช่างกลแจ้งหนี้หลายส านักงานเขตมีงบประมาณไม่เพียง  
        พอที่จะจ่ายค่าซ่อม 
16.2 ซ่อมมาได้ไม่นานก็เกิดช ารุดในจุดเดิมอีก คุณภาพงานซ่อมไม่ดี สู้เอกชนไม่ได้ 
16.3 ด าเนินการซ่อมล่าช้า ส านักงานเขตไม่มีรถใช้งาน เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชน  
        กรุงเทพมหานครจึงควรปรับปรุงคุณภาพงานซ่อมบ ารุงของกองโรงงานช่างกลให้มีคุณภาพได้   
        มาตรฐาน ทั้งด้านราคา ความแข็งแรง และระยะเวลาในการซ่อม 

 
งานปกครองและทะเบียน 

 
 โครงการด้านป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด บ าบัดผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่เขต ควรบูรณาการ

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยการปรับแผนการด าเนินงานของทุกฝ่ายในส านักงานเขตที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ 
ท าให้มีพลังในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 

 
งานบริหารการคลังและงานบริหารการจัดเก็บรายได้ 

 
1. กรุงเทพมหานครควรติดตามข้อมูลร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ เพื่อจะได้

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ 
2. การประมาณการเป้าหมายให้ส านักงานเขตจัดเก็บรายได้ 

2.1 ที่ผ่านมาส านักการคลังยังก าหนดเป้าหมายให้ส านักงานเขตจัดเก็บรายได้ ท าให้การจัดเก็บยังมี  
       ความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเป้า ดังนั้นควรให้ส านักงานเขตมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลของพ้ืนที่    
       และการก าหนดเป้าหมายด้วย 
2.2 ประมาณการเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ควรแยกรายได้เป็น 2 ประเภท คือ รายได้จากฐานการ  
       จัดเก็บจริง กับรายได้จากยอดหนี้ค้างช าระ  

3. การจัดเก็บรายได้ ต้องด าเนินการจัดเก็บให้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บรายได้ ตามเป้าหมาย
ที่กรุงเทพมหานครตั้งไว้ 

 
งานรักษาความสะอาด 

 
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนค่อนข้างต่ าโดยได้รับค่าตอบแทนเพียง 15 วันต่อเดือน  

กรุงเทพมหานครจึงพิจารณาหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนใหม่โดยให้ค่าตอบแทนตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง 
2. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ควรท างานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย

ในชุมชน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ           
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งานการโยธา 
 

1. ส านักงานเขตควรจัดท าจัดท าทะเบียนถนน ตรอก ซอยทั้งหมดและจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยระยะเวลา 3 ปี เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของรายการ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการปรับปรุงในแต่ละปีงบประมาณ 

2. 
 

การค านวณราคากลาง การค านวณค่าแรง ค่าวัสดุต่างๆในการจัดท าค าของบประมาณ ยังมีความ
ผิดพลาด ไม่ถูกต้องในสาระส าคัญและรายละเอียด ส านักงานเขตควรมีความรอบคอบและด าเนินการ
ให้ถูกต้อง  

3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ 
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควรพิจารณาถึงความจ าเป็น  
และลักษณะปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละพ้ืนที่ 

4. การของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ส านักงานเขตควรส ารวจพื้นที่ ที่จะต้อง
ปรับปรุงให้สิ้นสุดถนน ตรอก ซอย ที่จ าเป็น และควรด าเนินการของบประมาณในคราวเดียวกัน  
ไม่ควรแยกด าเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและลดค่างานต้นทุนของโครงการ (Factor F) 

5. การปรับปรุงถนนที่มีการยกระดับให้สูงขึ้น ควรค านึงถึงซอยแยกต่างๆ ที่มีระดับต่ า เพราะน้ า 
อาจไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนได้ 

6. การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีงานเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ า (ฝารางวี) ควรส ารวจตรวจสอบ
เปลี่ยนเฉพาะฝาที่มีสภาพช ารุดจริงเท่านั้น เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  

7. การปรับปรุงซอยที่มีคลองหรือล ารางอยู่บริเวณท้ายซอย ควรของบประมาณปรับปรุงให้ครอบคลุมทั้งซอย
ถึงแม้จะมีบ้านเรือนบริเวณท้ายซอยน้อยหลัง เพ่ือให้สามารถระบายน้ าลงคูคลองหรือล ารางหรือท่ี
รองรับน้ าธรรมชาติได้ 

8. ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเท้าบริเวณทางแยกหรือถนนที่มีต้นไม้จ านวนมาก และประชาชน
ใช้เดินสัญจรจ านวนมาก เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม  

9. ควรแก้ไขจุดอ่อนน้ าท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการปรับปรุงแก้ไขท่ีสาเหตุหลักคือ 
การปรับปรุงระบบระบายน้ าให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  

 
งานการระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคลอง
ในพ้ืนที่ทั้ง 50 ส านักงานเขตรวม 73 คลอง เป็นเงินทั้งสิ้น 108,005,000 บาท ส านักการระบาย
น้ าควรมีการประชุมแนวดิ่งเพ่ือติดตามด าเนินการเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. ติดตามการขุดลอกคลองให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูฝน 
2. ติดตามการด าเนินการในการขุดลอกคลองให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้ตาม 
      วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
3. ประเมินผลเมื่อด าเนินการขุดลอกคลองให้สิ้นทั้ง 73 สาย ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความคุ้มค่าหรือไม่ 
4. ก่อนส านักงานเขตจัดท าค าของบประมาณ ส านักการระบายน้ าควรชี้แนะคูคลองที่ควรขุดลอก  
    เพ่ือให้การระบายน้ าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีระบบไหลเวียนลงสู่คลองใหญ่และแม่น้ า  
    ได้อย่างเป็นระบบ ไม่ติดขัด  
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งานพัฒนาชุมชน 
 

1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาและประเมินผลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในแต่ละพ้ืนที่      
ว่ามีความจ าเป็นเหมาะสมหรือไม่  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 ขวบครึ่ง – 6 ขวบ) กรณีอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่รับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนด้วย จะมีจ านวนเด็กลดลง ส านักพัฒนาสังคมควรไปพิจารณาว่าควรยกเลิกศูนย์หรือไม่  

3. โครงการส่งเสริมรายได้ควรมีวิธีการคัดเลือกคนที่เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการมีประโยชน์สามารถ
น าไปใช้ส่งเสริมรายได้ได้จริง 

4. ควรทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการบ้านหนังสือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

5. ควรทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการบ้านหนังสือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม 

 
งานควบคุมอนามัย 
 

1. กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการตรวจความสะอาด สารเคมีในอาหาร 
พืชผักผลไม้ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2. งานด้านการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจค่ามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครพบว่า
มีค่าเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมให้ส านักงานเขตด าเนินการอย่างจริงจังในแต่ละพ้ืนที่ 

 
งานบริหารการศึกษา 
 

1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดควรจะมีการส ารวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
ของโรงเรียนต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนและด าเนินการจัดจ้างภายในครั้งเดียว เมื่อด าเนินการแล้วสามารถ 
ที่จะใช้งานต่อไปอย่างมีระยะเวลาที่นานขึ้น 

2. ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานใน
ปัจจุบัน เนื่องจากระบบไฟฟ้าของแต่ละอาคารเรียนมีการติดตั้งเพ่ิมพร้อมกับการก่อสร้างอาคารเรียน 
ซ่ึงแต่ละอาคารเรยีนมีการก่อสรา้งมานานแล้ว ระบบไฟฟ้าจึงไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายและอัคคีภัยได้  

3. ในการปรับปรุงโรงเรียนควรปรับปรุงในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน และให้ควบคุมดูแล 
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  

4. การก าหนดแบบรูปรายการละเอียดของการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของโรงเรียน 
ควรค านึงถึงพ้ืนที่ใช้สอย สภาพแวดล้อมการถ่ายเทอากาศ และทัศนวิสัยของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้น 
หลังการก่อสร้างปรับปรุง และให้มีสภาพเหมาะสมต่อนักเรียน 

5. การก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างควรใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพเพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็กนักเรียนและความคุ้มค่าด้วย  

6. การออกแบบเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนที่เป็นอาคารสูงเกิน 5 ชั้น ควรมีการออกแบบให้มีการติดตั้งลิฟท ์
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน 
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7. การปรับปรุงอาคารเรียนวัสดุที่ต้องรื้อถอน เช่น กระเบื้อง เสา ไม้กระดาน เป็นต้น ในการจ าหน่าย  
(เช่น การขายทอดตลาด) หรือใหแ้กส่่วนราชการทีข่อรับการสนับสนุน ควรด าเนินการให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบที่ก าหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

8. หลังคาอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานนาน และมีสภาพช ารุดเสียหาย  ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเปลี่ยนหลังคา 

9. การติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ต้องติดตั้งเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยให้มีฐานรากยึดติดกับพื้นในสภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน  

10. การปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. ในโรงเรียน เช่น ลานอเนกประสงค์ ลานจัดกิจกรรมเป็นต้น ควรปรับปรุง
พ้ืนลาน ค.ส.ล. ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยโดยค านึงถึงระบบระบายน้ าด้วย 

11. ห้องน้ าส าหรับเด็กอนุบาล สุขภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นขนาดส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือให้เหมาะสมและปลอดภัย
ในการใช้งาน และควรออกแบบสีสันให้สวยงามเหมาะสมกับวัยและน่าใช้งาน 

12. การติดตั้งตู้เพ่ือเก็บหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไม่ควรใช้ตู้แบบบิ้วอิน เพราะไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายไปไหนได้หากมีความจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ และยังมีปัญหาเรื่องปลวกด้วย 

13. แทงก์น้ าใต้ดินควรน าขึ้นมาติดตั้งบนดินทุกโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน 
14. โรงเรียนควรระมัดระวังและเอาใจใส่ ในเรื่องของความปลอดภัยแก่นักเรียน และจัดหาอาหารให้ถูก

สุขลักษณะ รวมถึงหาทางป้องกันโรคที่อาจเกิดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนได้ 
15. โรงเรียนในพ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม ควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาว

และให้ครอบคลุมทั้งระบบ ไม่ควรท าแค่ยกระดับพ้ืนหรือปรับปรุงรางระบายน้ าแต่เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพราะไม่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลส าเร็จอย่างแท้จริง 

 
 


